

การใช้สายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนผลของทรัพย์ประชาติเอง และครอบครัว ขวัญปองกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ทรัพย์แต่เท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๒



จากใจผู้บริหาร

คุณครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
โรงเรียนหนองก๊กพิทยาคม เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๘ เมื่อนับจนถึงปัจจุบันเหลืออีกไม่กี่วัน หนองก๊กพิทยาคมก็จะมีอายุครบ ๔๐ ปี ถ้าเปรียบเทียบกับคน ก็จัดได้ว่าหนองก๊กพิทยาคมจะอยู่ในวัยที่น่าจะมีหลักฐานมั่นคงเป็นที่น่านับถือ เป็นที่รู้จักกันในสังคมที่กว้างขวางขึ้น โรงเรียนได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณภาพ และกายภาพ



ในด้านคุณภาพ โรงเรียน มีผลการจัดการศึกษาในระดับ TOP TEN ของจังหวัด ศิษย์เก่าที่จบออกไปประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพรับใช้สังคมในทุกวงการ มีงานชุมนุมศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมสถาบันอย่างต่อเนื่อง ความรัก ความผูกพัน ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ในทางกายภาพ โรงเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตกแต่งให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ แต่ความชำรุดทรุดโทรมก็เกิดขึ้นตามกาลเวลา และเป็นที่รู้กันว่าภาคราชการมักจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ผมจึงหวังที่จะเห็นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันดูแลโรงเรียน โดยเฉพาะปีนี้ เป็นปีที่ ๔๐ ของการก่อตั้งโรงเรียน ผมเชื่อว่าพลังแห่งความรัก ความผูกพัน และศรัทธาที่มีต่อสถาบันอันเป็นที่รัก จะก่อเกิดเป็นพลังที่ผลักดันความเปลี่ยนแปลงมาสู่สถาบันแห่งนี้

สำหรับศิษย์ปัจจุบันที่ตั้งใจมุ่งมั่นทำหน้าที่เต็มกำลัง ครูต้องขอขอบใจมาก ๆ แต่สำหรับคนที่มีความคิดแต่ยังขาดความมุ่งมั่นก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยปรับจนความคิดเสียใหม่ จากการศึกษาประวัติบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศ ครูได้บทสรุปว่า คนเราไม่มีใครเก่งกว่าใคร แต่ต่างกันตรงความคิด คิดดี คิดชอบ คิดมุ่งมั่น ก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรค ปัญหา ก้าวสู่ความสำเร็จได้ ครูจึงอยากเห็นลูกศิษย์ทุกคนใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยการคิดมุ่งมั่นที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จ วันนี้อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่ต้องมีสักวันที่เราจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ ปัญหามีไว้ให้แก้ไข อุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้าม คุณครูทุกคนพร้อมจะเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยง ชี้แนะแนวทาง ที่จะก้าวข้ามอุปสรรค ประสบการณ์ของคุณครู จะช่วยให้ลูกศิษย์ก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้น และมอบให้จากใจจริงที่เต็มไปด้วยความอาทร ห่วงใย

สุดท้ายนี้อยากเห็นศิษย์เก่า ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มาช่วยกันสร้างค่านิยมที่จะทำให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันการศึกษาแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยค่านิยมที่สำคัญคือ “รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง ยกย่องสถาบัน”

มาร่วมกันสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง รุนร้อนเคราพรุนที่ รุนที่ตัวเองให้นานับถือ ดูแลให้คำแนะนำน้อง ช่วยเหลือน้องเมื่อมีโอกาส น.พ.ทุกรุ่นอยู่แห่งใดในโลกใบนี้ก็จะดูแลช่วยเหลือกัน เคารพครูอาจารย์ให้เกียรติคุณครู เคารพกตัญญูผู้มีพระคุณ และสุดท้ายเชิดชูจรรยาโลงชื่อเสียงของ น.พ. โดยการสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้สมกับที่เป็นศิษย์แห่ง น.พ. น่าจะไม่ยากหากเราร่วมมือกัน

ด้วยรัก และศรัทธา
นายประชัย พรสง่ากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองก๊กพิทยาคม

